

Table with 6 columns: TT, Chứng từ, Chi tiết, Các yêu cầu, Thanh toán theo mức khoán tỷ lệ, Thanh toán theo chi phí thực tế, Lưu ý. Section 1: HỒ SƠ ỐM BỆNH.

Table with 6 columns: TT, Chứng từ, Chi tiết, Các yêu cầu, Thanh toán theo mức khoán tỷ lệ, Thanh toán theo chi phí thực tế, Lưu ý. Section 2: TAI NẠN.

Table with 6 columns: TT, Chứng từ, Chi tiết, Các yêu cầu, Thanh toán theo mức khoán tỷ lệ, Thanh toán theo chi phí thực tế, Lưu ý. Section 3: TỬ VONG.

Table with 6 columns: TT, Chứng từ, Chi tiết, Các yêu cầu, Thanh toán theo mức khoán tỷ lệ, Thanh toán theo chi phí thực tế, Lưu ý. Section 4: MẤT, HỎNG, THẤT LẠC HÀNH LÝ.

Table with 6 columns: TT, Chứng từ, Chi tiết, Các yêu cầu, Thanh toán theo mức khoán tỷ lệ, Thanh toán theo chi phí thực tế, Lưu ý. Section 5: MẤT VISA.

Table with 6 columns: TT, Chứng từ, Chi tiết, Các yêu cầu, Thanh toán theo mức khoán tỷ lệ, Thanh toán theo chi phí thực tế, Lưu ý. Section 6: HOÀN/ HỦY CHUYỂN BAY.

Table with 6 columns: TT, Chứng từ, Chi tiết, Các yêu cầu, Thanh toán theo mức khoán tỷ lệ, Thanh toán theo chi phí thực tế, Lưu ý. Section 7: CẮT BỐT CHUYỂN BAY.

Table with 6 columns: TT, Chứng từ, Chi tiết, Các yêu cầu, Thanh toán theo mức khoán tỷ lệ, Thanh toán theo chi phí thực tế, Lưu ý. Section 8: HÀNH LÝ ĐẾN CHẠM.

9. LƯU Ý

Đối với việc trả tiền bảo hiểm theo nguyên tắc khoán, cần có các tài liệu kèm theo như: Giấy tờ xác nhận thương tật hoặc bệnh tật của người được bảo hiểm như Giấy ra viện, Giấy chứng thương hoặc Phiếu chứng nhận phẫu thuật, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Biên lai thu tiền viện phí, Hóa đơn thuốc làm cơ sở cần nhận mức độ nặng nhẹ và mức chi trả phẫu thuật, Biên lai thu tiền viện phí, Hóa đơn thuốc làm cơ sở cần nhận mức độ nặng nhẹ và mức chi trả phẫu thuật. Đối với việc trả tiền bảo hiểm theo chi phí y tế thực tế thì không chứng từ y tế liên quan đến chi phí là căn cứ chi yêu để trả tiền bảo hiểm trên cơ sở xem xét mức độ thương tật, bệnh tật của người được bảo hiểm. Trường hợp không cung cấp hóa đơn tài chính: hồ sơ không thanh toán được theo chi phí thực tế.